

๕.๒ การนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา

มีการนำความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมา ริเริ่ม พัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ของโรงเรียน มีการปฏิบัติจริง มีการติดตาม ประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำ ผลไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา

๑.ผลที่เกิดกับนักเรียน

นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้

๒.ผลที่เกิดกับครู

ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับตนเองและรายวิชาที่สอนตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีความหลากหลาย

๓.ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง การจัดการเรียนรู้มีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ส่งเสริมด้านการจัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ด้านอาชีพร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพบุรุษ สถานสวัสดิ์ ศักดิ์ศรีลูกแม่รำเพย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
Debsiriruladya Kanchanaburi School
ฉบับที่ 69 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ศึกษาดูงาน โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ท่าน ผอ.วิญญณี บุญทวี และคณะฝ่ายบริหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษกีฬา และสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

<https://www.facebook.com/debladya>
<http://www.ds.lac.th>
034 589 242

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

สถานพบุรุษ สถานสวัสดิ์ ศักดิ์ศรีลูกแม่รำเพย
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม

วันที่ 13 มกราคม 2565 ท่าน ผอ.วิญญณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พร้อมด้วย รองฯศวีวัฒน์ ทับทิม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้าแผนกจัดการเรียนรู้หลักสูตรอาชีพ ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำแผนการเรียนห้องเรียนเน้นอาชีพสายทนายธรรมกับท่านรองฯพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู ส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

279 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้าอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
71190 วิทยาลัยการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 034-589242 WWW.DS.LK.AC.TH